



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน (กรอบข่าย) ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๕ มูลค่าข่าว ๑๗๖,๗๐๐-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หนุ่มรั้ว มศว คว้า'สุดยอดนักร้องออกแบบผ้าไทย'

หลังจากผ่านบททดสอบสุดท้ายความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นดีไซน์มาตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในที่สุดนักร้องออกแบบหนุ่มหน้าใส "อดิเรก คำน้อย" ชั้นปี 3 สาขาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จากรายการแฟชั่นเรียลลิตี้ "ทอผ้าผ้าไทย" ซีซั่น 2 เวทีค้นหาสุดยอดนักร้องออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าจากผ้าไทย โดยความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่อง 9 อสมท และบริษัท อัมส์ อีพีมีเดีย จำกัด

อดิเรก คำน้อย หรืออาร์ม กล่าวถึงการสร้างสรรค์ผลงานในใจที่สุดท้าย คือคอลเล็กชันผ้าไทย สู่อาเซียน ภายใต้ชื่อคอลเล็กชัน



The reflection of Thai identity

"สำหรับโจทย์คอลเล็กชันนี้ได้ไอเดียมาจากหนังสือท่องเที่ยวที่เก็บสะสมไว้ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามต่างๆ บวกกับสมัยตอนเป็นเด็กทุกครั้งที่ได้ไปวัดจะรู้สึกประทับใจและชอบรายละเอียดของงานศิลปะต่างๆ ภายในวัด ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง จึงนำรายละเอียดเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเล็กชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระจากที่ประดับชุดก็นำแนวคิดมาจากกระจากที่ประดับตามวิหาร หรือประติมากรรมนูนต่ำและนูนสูงที่เห็นตามเจดีย์หรือบริเวณฐานองค์พระประธาน ตลอดจนสีลันที่ใช้เน้นสีเงิน สีทองซึ่งเป็นสีหลักๆ ที่มักพบเห็นได้ในวัด รวมทั้งเครื่องประดับชุดต่างๆ ก็ได้ไอเดียมาจากตัวพระ ตัวนางจากจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเช่นกัน"

ในฐานะคนรุ่นใหม่แชมป์นักร้องออกแบบผ้าไทยคนล่าสุดฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้เสพแฟชั่นว่า อยากรให้ลองทำความรู้จักกับผ้าไทยด้วยการเปิดชมรายการทอผ้าผ้าไทย เพื่อจะได้รู้ว่าผ้าไทยมีใช้สวมใส่ได้เฉพาะเวลาไปวัดหรือใส่เฉพาะในวันสำคัญที่เป็นทางการเท่านั้น แต่สามารถออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญผ้าไทยบางชนิดก็มีความสวยงามและทรงคุณค่ามากจริงๆ

นับเป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่มุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพประดับวงการแฟชั่นดีไซน์ ตลอดจนจนได้ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกของประเทศให้คงอยู่

